



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทยุทธศาสตร์ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวชลธิชา กุลัดนาม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์
๒	นางสาวอนงค์ ทองสามัญ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๔๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๔๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายแพทย์ วัลลภ วัชร)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวชลธิชา กุลัดนาม

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ๑) - อายุราชการ ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ก.ค. ๒๕๕๕) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๒ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๕) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ก.ค. ๒๕๕๕) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๓๓๖
๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๔
๓. อื่น ๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวชลธิชา กุศลนาม

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๑๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษาผู้ป่วยชายไทย อายุ ๖๒ ปี เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ
HN ๑๐๖๒๐/๕๓ AN ๑๕๘๗๕/๕๔ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๔.๐๐ น. ด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก ๔ วันก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรค
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ lead พบ
ST elevate V๔-V๖ ภาพถ่ายรังสีทรวงอกปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบCPK ๔๑๗
mmol/dl (ค่าปกติ ๒๖-๓๐๐ mmol/dl) CK-MB ๕๓ mmol/dl (ค่าปกติ ๐-๒๕ mmol/dl)
Trop-T positive ๐.๒๒ (ค่าปกติ negative) ขณะสังเกตอาการที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วย
รู้สึกตัวดี มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ความดันโลหิตต่ำ แพทย์ได้ทำการรักษาโดยให้ยา แอสไพริน
(Aspirin ๓๐๐ mg) ๑ เม็ด เคี้ยวทันที ยาไอซอร์ดีล (Isordil ๕ mg) ๑ เม็ดอมใต้ลิ้น ยาพลาวิกซ์
(Plavix ๗๕ mg) ๔ เม็ด รับประทานทันที ยาเคล็กเซน (clexane ๖๐ mg) ฉีดใต้ผิวหนัง และย้าย
ผู้ป่วยมาดูแลรักษาต่อที่หออภิบาลผู้ป่วยหนัก เวลา ๐๖.๐๐ น. แรกรับที่หออภิบาลผู้ป่วยหนัก
ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๖.๕
องศาเซลเซียส ชีพจร ๖๒ ครั้งต่อนาที หายใจ ๑๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตร
ปรอทได้รับออกซิเจน canular ๓ ลิตรต่อนาที ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยดูแลให้ผู้ป่วยนอนพักบน
เตียง (absolute bed rest) เพื่อลดการทำงานของหัวใจ ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยา เคล็กเซน
(clexane ๖๐ mg) ทุก ๑๒ ชั่วโมง ยาแอสไพริน (Aspirin ๘๑mg) ๑ เม็ดรับประทานวันละ
๑ ครั้งหลังอาหารเช้า เพื่อป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดโดยเฝ้าระวังภาวะเลือดออกในร่างกาย
ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจน canular ๓ ลิตรต่อนาที เพื่อป้องกันภาวะพร่องออกซิเจนในร่างกาย
ดูแลให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตน พุดคุยให้กำลังใจทำให้ผู้ป่วยและญาติคลายความวิตกกังวล
สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในหออภิบาลผู้ป่วยหนักเป็นเวลา ๔ วัน

ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติ ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก แพทย์อนุญาตให้ย้ายไปพักฟื้นต่อ ที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขณะพักอยู่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ได้ติดตามเยี่ยม ผู้ป่วย ๑ ครั้ง พบว่าผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน เรื่องการรับประทานยาประกอบด้วย ยาแอสไพริน (Aspirin ๘๑ mg) รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหารเช้า ยาพลาวิกซ์ (Plavix ๗๕ mg) รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้ง หลังอาหารเช้า ยาไอซอร์ดิล (Isordil ๕ mg) ๑ เม็ด ครั้งละ ๑ เม็ด เมื่อมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก ยาอะติวาน (Ativan ๐.๕ mg) รับประทาน ครั้งละ ๑ เม็ด วันละ ๑ ครั้งก่อนนอน แนะนำเรื่องการรับประทานอาหาร ไขมันต่ำการสังเกตอาการผิดปกติได้แก่ อาการเจ็บแน่นหน้าอกอมยาใต้ลิ้นแล้วอาการไม่ทุเลาควรรีบมาพบแพทย์ การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับอาการป่วย พบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลขณะผู้ป่วยรับการรักษาใน โรงพยาบาลดังนี้ ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ผู้ป่วยมีภาวะเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลงเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะเลือดออกในร่างกายเนื่องจากได้รับยาละลายลิ่มเลือดและยาต้านการแข็งตัวของเลือด ผู้ป่วยไม่สุขสบายจากเจ็บแน่นหน้าอก ผู้ป่วยและญาติพร้อมความรู้ในการปฏิบัติตน ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรค และมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการป่วย ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลทั้งหมดได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยอาการ ทุเลาลง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นัดตรวจเพื่อ ติดตามอาการ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมระยะเวลาที่ผู้ป่วยรับการรักษาในโรงพยาบาล ๖ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องแนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้อย่างถูกต้อง

๒. เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้อย่างถูกต้อง

๒. ลดอัตราการกลับมารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน